

TẠP CHÍ THÁNG 12 / 2023

 maison **chance**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐỖ ĐẦU
BỮA CƠM CHO EM**

30 YEARS Anniversary



TIM ALINE REBEAUD
HOÀNG NỮ NGỌC TIM

Người sáng lập và điều hành của Tổ Chức Nhà May Mắn

Chào các bạn,

Tim hy vọng các bạn vẫn khoẻ. Trong số báo này, Tim muốn chia sẻ với các bạn những thông tin mới của tổ chức. Ngoài các chuyến công tác hàng tuần giữa TP. Hồ Chí Minh và Đắk Nông nhằm đảm bảo việc hoạt động của hai trung tâm Nhà May Mắn được thông suốt, Tim còn đi từ Bắc vào Nam để gặp gỡ các tổ chức, các mạnh thường quân quan tâm và mong muốn đồng hành cùng tổ chức. Cách đây 30 năm, nguồn tài chính của Nhà May Mắn hoàn toàn đến từ sự ủng hộ ngoài nước. Những năm gần đây, 65% các khoản tài trợ đến từ Việt Nam. Một kết quả đáng khích lệ! Trong tương lai, nguồn tài chính từ Việt Nam sẽ có thể đủ để chăm lo cho những người con thiếu may mắn của mình. Chúng ta hãy tin ở điều đó.

Trong khi chờ đợi điều đó xảy ra, Tim bắt đầu nói lại các chuyến công tác gây quỹ tại nước ngoài. Cuối tháng 9 vừa qua, Tim đã gặp mặt thành viên của các Hội Nhà May Mắn tại Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ. Sự kiện kỷ niệm 30 năm Nhà May Mắn sẽ được tổ chức tại ba nước nói trên vào tháng 10/2024. Tim cũng có cơ hội gặp gỡ các tổ chức đã hỗ trợ Nhà May Mắn từ những ngày đầu tiên. Họ đều cho biết sẵn sàng tiếp tục đồng hành.

Vào tháng 11, Tim đến Canada để gặp mặt các thành viên tại đây và đồng thời tham dự các đêm gala gây quỹ tại Toronto và Montréal. Mặc cho thời gian 4 năm xa cách do dịch, những thành viên của Hội Nhà May Mắn Canada vẫn hiện diện và tràn đầy năng lượng. Số tiền gây quỹ từ hai đêm gala sẽ giúp cho các dự án tại Việt Nam được tiếp tục hoạt động. Hoan hô và cảm ơn những người bạn Canada!

Tại Việt Nam, dự án xây dựng hai công trình chức năng tại Trung tâm Đắk Nông đã bắt đầu khởi động. Như có trình bày trước đó, Trung tâm hiện cần một không gian làm việc phù hợp cho những người khuyết tật. Vì vậy chúng tôi cho ra đời dự án xưởng chế biến nông sản với các sản phẩm như hạt điều, cà phê, tinh dầu sả.

Trong cùng khu nhà đó, sẽ có thêm một phòng vi tính cho phép 180 em học sinh được tiếp cận tin học và một phòng trị liệu Snoezelen. Bằng việc tạo ra một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh nhờ ánh sáng thư giãn, âm thanh êm dịu, cùng những vật liệu bày trí khác, phòng Snoezelen cho phép kích thích các giác quan của người tham gia trị liệu, giúp họ thư giãn và tự chữa lành. Phòng trị liệu này sẽ hỗ trợ cho các thành viên mắc hội chứng tự kỷ, tăng động, đa khuyết tật hoặc mang các vấn đề tâm lý khác.

Ngay bên cạnh, một ngôi nhà âm nhạc cũng sẽ được hình thành. Không giới hạn đối tượng tham gia, đây sẽ là nơi để các tâm hồn âm nhạc được tắm tưới và đắm chìm.

Tim xin chân thành cảm ơn các bạn vì sự tin tưởng và đồng hành để chúng tôi hiện thực hoá các dự án chăm lo cho những mảnh đời khó khăn. Nhờ các bạn, họ sẽ có thêm cơ hội để phát triển.

Nhân dịp cuối năm, Tim xin chúc các bạn có những ngày lễ bình yên, ấm áp bên gia đình.

Thân mến,

Tim



Đại gia đình Nhà May Mắn trong dịp lễ Trung thu do Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - Chi hội Chợ Lớn tổ chức tại Làng May Mắn

- 2 Lời nhắn của Tim
- 3 Mục lục
- 4 Tin tức - Sự kiện
- 5 Pickleball - Môn thể thao mới cho người khuyết tật
- 6 Gặp cô Tim tại Montreal
- 7 Buổi gây quỹ tại Toronto, Canada
- 8-9 Chương trình đỡ đầu: Bữa cơm cho em
- 10 Kết thúc khóa học bánh: Mở ra chặng đường mới
- 11 Vươn lên cùng công nghệ - Khai giảng lớp vi tính
- 12-13 Ánh sáng tình nguyện - Nét đẹp của trái tim
- 14-15 Thắp sáng niềm tin - Tiếp bước em đến trường
- 16 Bìa cuối

**MAISON CHANCE VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHẤP CÁNH**

- 📍 19A, đường số 1, KP9, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM, VN
- ☎ +84 (0) 2862-659-566
- ✉ vietnam@maison-chance.org
- 🌐 www.maison-chance.org
- 📘 facebook.com/MaisonChance

**TẠP CHÍ MAISON CHANCE
THÁNG 12 - 2023**

- 📄 Nội dung: Cẩm Tiên & Y Nam
- 📷 Ảnh bìa: Minh Thắng
- 📸 Hình ảnh: Minh Thắng - Cẩm Tiên - Công Duy
- 🎨 Thiết kế: Minh Thắng

BÁNH MÌ BAGUETTE PHIÊN BẢN VIỆT NAM

Là một trong những món ăn tiện lợi, rất dễ quen thuộc được bình chọn là món ăn đường phố đáng thử của khách quốc tế khi đến Việt Nam. Với tên gọi “Bánh mì baguette” nhưng được các thợ bánh tại đây biến tấu, kết hợp giữa nước sốt, thịt, rau và các gia vị đi kèm, cho ra mắt bánh mì baguette phiên bản Việt Nam.

Xe bánh mì nhỏ gọn đã đi vào hoạt động và nhận lại được nhiều sự phản hồi tích cực. Về ngoài bắt mắt, hương vị đậm đà và giá cả phải chăng, số lượng bánh bán ra trong ngày đầu vượt ngoài sự mong đợi. Đây là một bước tiến mới, một niềm tự hào mới cho phòng bánh Nhà May Mắn.



ĐOÀN KHÁM RĂNG TỪ THIỆN CHĂM SÓC NỤ CƯỜI MIỄN PHÍ

Từ đầu năm đến nay, đoàn nha khoa thuộc phòng khám Răng-Hàm-Mặt Hope Smiles, mỗi tháng vẫn đều đặn từ Đắc Lắc đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông để thăm khám và điều trị răng miệng cho các thành viên.



Đoàn còn tận tình tư vấn, hướng dẫn nhằm giúp mọi người hiểu rõ tầm quan trọng trong việc duy trì vệ sinh răng miệng hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc chữa trị, đoàn nha sĩ thân thiện còn giao lưu và tặng những phần quà nhỏ như sữa, bánh cho các bé. Hoạt động của đoàn không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ y tế, giúp các thành viên có một hàm răng khỏe mạnh mà còn là hành động lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương.

PICKLEBALL - MÔN THỂ THAO MỚI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT



Với tinh thần yêu thể thao, câu lạc bộ Pickleball Nhà May Mắn chính thức ra đời, mở ra một niềm vui mới cho các anh chị em khuyết tật tại đây.

Pickleball là bộ môn phối hợp giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông. Có thể được chơi trong nhà hoặc ngoài trời. Môn thể thao này chơi đơn hoặc đôi, một cây vợt và loại bóng polymer có đục lỗ. Làn sóng thể thao diễn ra mạnh mẽ, thu hút rất nhiều sự tham gia của anh chị khuyết tật và kể cả các em nhỏ. Vì đó không chỉ là rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau một ngày làm việc-học tập, mà còn là nơi để kết nối các trái tim có cùng niềm đam mê với thể thao, mà bấy lâu nay bị giới hạn do khiếm khuyết của mình.

Nhằm tạo một sân chơi ý nghĩa, nhân ngày quốc tế người khuyết tật 3/12. Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Tân Bình đã tổ chức giải Pickleball vì cộng đồng, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tuy chỉ mới tham gia tập luyện trong thời gian ngắn, nhưng các thành viên câu lạc bộ Nhà May Mắn vẫn thể hiện những pha bóng đẹp mắt. Suốt trận đấu là những pha di chuyển, cắt bóng ấn



tượng cùng với sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải đấu khép lại với thành tích tuyệt vời khi Nhà May Mắn của chúng ta đã đạt giải nhì cho nội dung đôi nam Para và giải nhất đôi nam nữ Para cùng nhiều giải phụ khác.

Mọi người đều thể hiện rất tốt tinh thần thể thao lành mạnh, cũng như tạo ra nguồn cảm hứng tích cực. Chứng tỏ rằng người khuyết tật có thể tham gia, thậm chí thi đấu bất kỳ môn thể thao nào mà họ yêu thích. Chúng tôi tự hào về các bạn và chúc mọi người luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, sống vui-sống khỏe và tự tin hơn trong cuộc sống.

Nếu có dịp đến thăm, hoan nghênh quý vị tham gia giao lưu bộ môn này với câu lạc bộ Pickleball Nhà May Mắn của chúng tôi nhé!



Montréal có buổi gặp cô Tim trong thân tình. Buổi tiệc bắt đầu từ 19h đến 21h thứ sáu ngày 17 tháng 11, tại giáo xứ Việt Nam, nhưng ban tổ chức đã bắt đầu làm việc từ 4 giờ chiều. Các chuyên viên âm thanh, ánh sáng, chuyên viên quay video, chụp hình, dàn dựng sân khấu đã sẵn sàng làm việc... Ban ẩm thực thì mọi người đã nấu sẵn ở nhà, đến giờ là bày trên bàn đủ món như bánh giò, bánh mì, xá xíu chiên, thạch rau câu... Món nào cũng hấp dẫn.

Với những chân tình trong ánh mắt, trên nụ cười, chúng tôi vui mừng gặp lại Tim sau một khoảng thời gian dài vì dịch bệnh. Trong buổi nói chuyện, Tim nhắc lại câu chuyện cô đến Việt Nam và gặp Thành. Tim nói: "Những gì đến với mình trong đời, mình có chọn lựa!"

Tôi giật mình, nghĩ đến câu truyện dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu trong Kinh thánh. Ông gặp một người bị kẻ cướp đánh trọng thương, bỏ người đó nửa sống nửa chết bên lề đường, nhiều người đi qua làm lơ, người Samaritanô đưa ông vào quán nhờ săn sóc, ông ứng tiền trước để trả, ông đi công chuyện khi về sẽ thanh toán đầy đủ sau. Câu chuyện như thế đã thành câu chuyện để làm gương cho mọi người. Và những người thiện tâm có thể làm được. Nhưng ở lại săn sóc và rời ở lại luôn với họ thì



chắc khó thành câu chuyện để làm gương. Khó ai có thể làm được! Và chọn lựa của Tim là ở lại! Một chọn lựa của lương tâm, của can đảm, dứt khoát, một lần cho cả đời! Của một cô gái 20 tuổi!

Buổi nói chuyện tiếp tục với phần đặt câu hỏi. Các bạn hỏi về công việc của Nhà May Mắn, của công trình ở Đắc Nông. Tôi hỏi: "Có phải ngày xưa Tim là hoa hậu Genève, Thụy Sĩ không?" Tim trả lời: "Phải, năm đó Tim 17 tuổi!"

Năm 17 tuổi, cô không lựa chọn đời sống hoa hậu, con đường của các hoa hậu thường dẫn đến làm người danh tiếng. Tim không chọn lựa con đường này, cô chờ gặp Thành để chọn lựa một con đường cao đẹp.

Và rồi cuộc gặp nào cũng đến lúc kết thúc, lần này mọi người ra về có vẻ bịn rịn nhiều... Tim hẹn sẽ gặp lại Montréal vào tháng 4 năm 2024, xin hẹn gặp lại các bạn trong dịp này nhé.

Cảm ơn Tim, cảm ơn quý bạn rất rất nhiều.

Cô Oanh Nguyễn - Ân nhân Maison Chance tại Canada



Tim năm 17 tuổi



Thế là 4 năm đã trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp cô Tim trong buổi gây quỹ vào năm 2019. Năm 2023 được đón nhận như năm thế giới trở lại bình thường sau những biến động rối ren vì Covid. Năm nay cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khác đối với cô Tim và Nhà May Mắn, kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam của một cô gái người Thụy Sĩ mang tên Aline Rebeaud.

Đúng 7 giờ tối dạ tiệc bắt đầu, sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, ban tổ chức tuyên bố lý do, cảm tạ sự có mặt của quý quan khách và trình chiếu đoạn phim ngắn về Nhà May Mắn trong 30 năm. Những số phận được Nhà May Mắn cứu mang, bây giờ các em đã trưởng thành và tiếp tục sứ mệnh của mẹ Tim, giúp đỡ những người bạn đến sau. Đó là tiếng nói của các em Nhà May Mắn Việt Nam gửi đến mọi người.

Đại diện Nhà May Mắn Canada bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý quan khách, các nhà bảo trợ, thân hữu hiện diện. Cảm tạ lòng thương yêu, sự quan tâm và giúp đỡ của những tấm lòng vàng đối với những mảnh đời bất hạnh trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhớ lại vào năm 2008, lần đầu tiên cô Tim đặt chân đến Toronto, trong một buổi trò chuyện cô Tim đã nói: "Tiếng Việt gọi người khuyết tật là người tàn phế, nhưng theo Tim nghĩ, có thể họ tàn nhưng chưa có phé"

Và đó là sứ mệnh mà cô Tim đã thực hiện trong suốt 30 năm qua. Theo thời gian, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi và phát triển từ cơ sở hoạt động đến cuộc sống của mọi người Nhà May Mắn Việt Nam đang cứu mang.

Những tràng pháo tay vang dội đầy quý mến và cảm phục dành cho một người Thụy Sĩ sinh sống trên đất Việt lâu hơn cả những tháng năm ở quê hương mình sinh ra.

Song song các tiết mục là phần gây quỹ và bán đấu giá tranh của các họa sĩ Nhà May Mắn với không khí thật hào hứng và vui nhộn. Một điều rất cảm động khác khi toàn thể các anh chị ca-nghệ sĩ đã đến góp sức, đem tiếng hát, lời ca lan tỏa tình thương vì người bất hạnh.

Tiệc vui nào thì cũng đến giờ chấm dứt, các anh chị em Nhà May Mắn Canada tiếp tục làm việc đến cuối để dọn dẹp và chụp hình lưu niệm với ban nhạc, ca sĩ và cô Tim. Mọi người ra về với những dư âm ấm áp và vui vẻ với kết quả thành công tốt đẹp.

Chú Nhã Nguyễn - Maison Chance Canada

Hiểu rằng, việc có một bữa ăn dinh dưỡng và chất lượng không chỉ giúp các em học sinh duy trì năng lượng để tập trung học tập, mà còn ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển toàn diện của các em. Vì lý do này, chúng tôi đã bắt đầu triển khai dự án “Bữa cơm cho em” nhằm đảm bảo rằng tất cả các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, mồ côi và khuyết tật của 10 lớp tiểu học tại Nhà May Mắn sẽ có được bữa ăn đầy đủ hàng ngày.

Với khoản hỗ trợ 468.000 VNĐ mỗi tháng (tương đương 4.680.000 VNĐ/10 tháng), quý vị có thể nhận nuôi một hoặc nhiều em cùng một lúc, tùy vào khả năng tài chính. Nhưng về tư cách, quý vị sẽ trở thành cha/mẹ nuôi đỡ đầu cho cả lớp học chứ không chỉ riêng một em nào. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để trang trải chi phí ăn uống, bao gồm gạo, gas, thực phẩm, gia vị và món tráng miệng cho khoảng 350 em học sinh.

Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp nhiều em có điều kiện ăn uống tốt hơn và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.



Quét mã QR Code để xem thêm video về dự án



Những điều nhỏ bé nhưng mang lại giá trị to lớn cho các em học sinh. Bữa ăn không chỉ cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể, mà còn là nguồn động lực tinh thần khiến các em cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc. Chương trình đỡ đầu tập thể này là cầu nối giữa những trái tim nhân ái và tâm hồn bé nhỏ đang khao khát sự ấm áp.

Dự án này rất cần sự ủng hộ và chung tay từ mọi người. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho những đứa trẻ đáng yêu này. Sự giúp đỡ của quý vị là nguồn động viên, thúc đẩy chúng tôi nỗ lực để mang lại những điều tuyệt vời, đáng quý nhất cho các em.

Đừng để cơn đói đánh cắp năng lượng, nụ cười và hy vọng của các em!

Sau thời gian dài học tập và theo đuổi đam mê tại lớp bánh Á Âu Nhà May Mắn, vừa qua, các bạn học viên khóa 3 đã bước vào kỳ thi tay nghề trước khi tốt nghiệp. Mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo, sẽ thành thạo các kỹ năng, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao như: bánh nướng-lạnh, bánh mì... Và chủ đề thi cũng xoay quanh những loại bánh này.



Cuộc thi nhằm đánh giá năng lực học viên và thông qua nhận xét từ thầy, các bạn sẽ biết rõ hơn những điểm mạnh- yếu của mình trong kỹ năng làm bánh. Em Dịu Khanh- học viên của lớp chia sẻ: “Em cảm thấy như mình đã trải qua một hành trình tuyệt vời. Không chỉ nắm vững kỹ năng, mà em còn có thêm những người bạn đáng quý, cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ hết mình.

Nhân đây, xin gửi lời tri ân đến thầy Tín đã nhiệt tình dạy dỗ, và hơn hết là Nhà May Mắn đã trao cơ hội cho chúng em được học tập và định hướng tương lai. Sự hỗ trợ đầy ý nghĩa này khiến em vững bước hơn trên hành trình chạm đến ước mơ là mở một tiệm bánh cho riêng mình”.



Các bạn đã thể hiện tốt phần thi và cho ra lò những chiếc bánh không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng bắt mắt. Nhà May Mắn tự hào và mến chúc các bạn sẽ vững bước với nghề, đạt được nhiều thành công trên chặng đường sắp tới.

Bất kỳ giấc mơ nào cũng có thể thành sự thật nếu ta tập trung và không bao giờ từ bỏ.



Hỗ trợ người khuyết tật cơ hội tự lập, lấy lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân mình là tâm huyết mà Nhà May Mắn hằng theo đuổi. Sau một thời gian chuẩn bị, khóa đào tạo ngành Công nghệ thông tin vừa được chính thức khai giảng tại Trung Tâm Chắp Cánh trong tháng 9 vừa qua.



Khóa đào tạo kéo dài trong 6 tháng dành cho học viên là những bạn trẻ khuyết tật vận động, với những môn học thiết thực như tin học cơ bản, thiết kế đồ họa, thiết kế website... Không chỉ học nghề miễn phí, các bạn còn được bảo trợ toàn bộ về ăn ở, đặc biệt là được tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Học viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn là sự tự tin về tương lai, vượt qua giới hạn của bản thân.



Bên cạnh khóa IT cơ bản, Nhà May Mắn cũng tìm kiếm thêm cho học viên những khóa học mới, ngắn hạn như công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) nhằm ứng dụng thực tế hơn cho công việc.

Xin chúc mừng cho sự khởi đầu mới này và hy vọng, các anh chị em sẽ biến khó khăn thành động lực để vươn lên trong cuộc sống!

Đến với Nhà May Mắn, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh những tình nguyện viên vui vẻ, nhiệt tình tham gia các công việc thiện nguyện từ nấu ăn, gây quỹ, giảng dạy đến chăm sóc sức khỏe... Vậy tại sao lại chọn tình nguyện ở Nhà May Mắn? Cùng lắng nghe Francois kể về những trải nghiệm tuyệt vời của anh ấy tại đây nhé.

“Chúng tôi gồm hai giáo viên hướng dẫn và tám sinh viên năm cuối đến từ Viện nắn xương Rennes-Bretagne, vùng Bretagne, Pháp. Các sinh viên có thời gian một tuần tại TP. Hồ Chí Minh và một tuần tại tỉnh Đắk Nông để thực hành tay nghề, hỗ trợ chăm sóc những thành viên khuyết tật tại Nhà May Mắn.



Chúng tôi nhận thấy Nhà May Mắn là mô hình vô cùng có ý nghĩa, tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là một trải nghiệm quý giá, cho chúng tôi có cơ hội khám phá lĩnh vực hoạt động thiện nguyện và chăm sóc những bệnh nhân mang các khiếm khuyết mà chúng tôi ít gặp tại Pháp. Ngoài ra, chuyến đi này cũng giúp chúng tôi học hỏi, tích lũy thêm kiến thức nghề nghiệp và gặp gỡ những người bạn mới”.



Không bao giờ nói lời “tạm biệt” với những tình nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, chỉ luôn nói “hẹn gặp lại”.

Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng chào đón sự trở lại của đoàn Casira đến từ Canada. Với tình yêu thương lâu dài dành cho người khó khăn tại Việt Nam, mỗi năm, quý đoàn đều lựa chọn Nhà May Mắn là điểm dừng chân cho hành trình thiện nguyện của đoàn.

Ngoài hỗ trợ sơn tường, quét hành lang và dọn dẹp khuôn viên Làng May Mắn. Đoàn còn được giao lưu, trải nghiệm cuộc sống của các thành viên khuyết tật tại đây.



Cảm ơn những tình nguyện viên tuyệt vời! Không chỉ vì tâm huyết và kiến thức chuyên môn trong công việc, mà còn vì sự chân thành và đồng cảm với nỗi niềm của những người khuyết tật tại đây. Chúng tôi hy vọng trải nghiệm làm việc tại Nhà May Mắn sẽ mang lại cho các bạn nhiều cảm hứng, lấy đó làm động lực để giúp người, giúp đời.

Không quan trọng bạn là ai, từ đâu, hay bạn bao nhiêu tuổi....Hãy dùng năng lượng của mình, để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng cần giúp đỡ nhất.



Hoàn cảnh của em **Huỳnh Nguyễn Duy Thắng**, hiện đang học lớp 7. Cha thì bị mù, mỗi ngày vẫn đều đặn cùng mẹ em rong ruổi khắp các con phố, ngõ hẻm bán từng xấp vé số. Cuộc sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau, nên việc học của em là nỗi trăn trở rất lớn của cha mẹ. Đã nhiều lần, Thắng chán nản muốn bỏ học để không làm gánh nặng cho gia đình, nhưng được Nhà May Mắn động viên và hỗ trợ, em nung nấu quyết tâm phải nỗ lực thành công bằng con đường học vấn.

Những tưởng chỉ cần nỗ lực vượt qua nghịch cảnh là cuộc đời lại tươi sáng. Nhưng, bất hạnh chưa dừng lại ở đó khi mẹ em, được chẩn đoán là suy thận thời kỳ cuối. Bao nhiêu khó khăn đè nặng lên vai người cha đã ngoài năm mươi tuổi, cuộc sống không thể dư giả vì ba miệng ăn chỉ dựa vào số tiền ít ỏi từ việc bán vé số. Nên dù chăm chỉ đến mấy, cái nghèo vẫn bám riết gia đình.

Với ngàn ấy khó khăn vẫn không ngăn được ý chí của Thắng, nhiều năm liền em luôn đạt thành tích khá-giỏi. Suất học bổng tài trợ này không chỉ là cơ hội cho Thắng tiếp tục với ước mơ, mà còn là ánh sáng hy vọng cho tương lai của em và cả gia đình.



Giáo dục là chìa khóa để thay đổi số phận, sự hỗ trợ kịp thời của chúng tôi không chỉ giúp các em có nguồn tài chính để trang trải học phí, sách vở, mà còn là nguồn động viên, thắp lên tia sáng hy vọng để xua tan những gian khó phía trước

Một trường hợp khác được Nhà May Mắn hỗ trợ học bổng là em **Ngô Thị Thùy Trang** - lớp 12. Cha em bị khuyết tật, trước đây có học nghề tại Nhà May Mắn từ năm 1998 đến nay và hiện đang làm việc tại phòng may Trung tâm Chắp cánh. Mẹ bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ, một mình anh Khanh vừa là cha, là mẹ nuôi nấng em nên người.

Cuộc sống dẫu còn lắm khó khăn, nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Anh Khanh vô cùng biết ơn cô Tim và Nhà May Mắn, vì bao năm vẫn luôn giúp đỡ hai cha con. Ngoài hỗ trợ cho Trang suất học bổng, việc nơi ở và công việc ổn định tại Trung tâm Chắp cánh cũng khiến anh an tâm hơn để nuôi con.



Như những học sinh nghèo vượt khó khác, vẫn nuôi dưỡng trong mình ước mơ vào giảng đường. Khi được hỏi mong ước sau này muốn làm gì, Trang nhoèn miệng cười, đáp: “Em ước mong sẽ được làm giáo viên dạy học tại Làng May Mắn. Hỗ trợ mẹ Tim và truyền đạt tri thức, niềm tin cho các em học sinh cộng đồng”. Có lẽ tương lai, Trang sẽ là niềm tự hào của chúng tôi và là niềm an ủi tinh thần giúp cha quên bao cay đắng, tủi buồn khi phải đơn độc nuôi con.

Điểm chung, các em đều là học sinh cộng đồng đã được chúng tôi hỗ trợ học hết lớp tiểu học tại Làng May Mắn. Lên bậc học cao hơn, chi phí sẽ đội lên rất nhiều và với những gia đình không có khả năng tài chính, thì việc cho con cái được chạm vào ước mơ vẫn quá xa xôi, khi cảnh nhà còn nhiều gian khó. Vì vậy, để có thể duy trì và phát triển quỹ học bổng này rất cần sự chung tay của quý mạnh thường quân sẽ cùng Nhà May Mắn chúng tôi đồng hành, không để mục tiêu vươn lên của các em lụi tàn vì nghịch cảnh.

ĐÓNG GÓP CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: 4B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tên tài khoản: ASSOCIATION MAISON CHANCE
USD: 200014852000517
VND: 200014852005274
EURO: 200014852007054
SWIFT CODE: EBVIVNVX

ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN:
<https://maison-chance.org/ho-tro-tai-chinh>

